



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานบริหาร
เลขที่รับที่ ๒172
วันที่ 8
วันที่ 16:19
211

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒, ๒๒๔๔
ที่ กษ.๐๖๐๖/๖๐๔ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ตรวจสอบผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ในระบบบริหาร (e-Operation) การปฏิบัติงาน (e-Operation)

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ด้วยกองแผนงาน ได้ทำการตรวจสอบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) พบว่ามีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และกองแผนงานได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจงเหตุผล ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนได้ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน

โครงการ/ผลผลิต	กิจกรรม	ผลการชี้แจง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)	ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	- จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้เริ่มดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใหม่ ทำให้ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	- จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก สำนักงานปศุสัตว์เขตจัดสรรเวชภัณฑ์ไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเรียบร้อยแล้ว และทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้เร่งดำเนินการโครงการผ่าตัดทำหมันในพื้นที่	สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	พัฒนาอาหารสัตว์	- จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก เป็นช่วงที่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ๓ เพื่อจำหน่าย ส่งผลให้มีรายงานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในเกษตรกรจำนวนมาก รวมถึงเกษตรกรผู้ผลิตเสบียงสัตว์จำหน่าย มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน	ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	- จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรอง มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก มีผู้ประกอบการที่ได้ยื่นขอรับรองใหม่เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นไก่ไข่และพืชอาหารสัตว์ ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ และเป็นพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ผลการดำเนินงานที่เป็นพื้นที่ไร่เพิ่มสูงกว่าเป้าหมาย	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒. ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน

โครงการ/ผลผลิต	กิจกรรม	ผลการชี้แจง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลผลิต พัฒนา ศักยภาพการปศุสัตว์	จัดสวัสดิภาพสัตว์	- จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Rabies) ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีน	สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	- ผลิตวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ (ดีส/ซีซี) มีผลการดำเนินงานต่ำ แยกเป็น วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับโค - กระบือ และสุกร วัคซีนอหิวาต์สุกร วัคซีนฝีดาษไก่ และวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ เนื่องจาก มีความต้องการใช้วัคซีนลดลง และมีการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้วัคซีนมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ สามารถจัดสรรวัคซีนลงพื้นที่ได้ตามปริมาณความต้องการ วัคซีนล้มปี สกีน อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบคุณภาพวัคซีน - จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ มีผลการดำเนินงานต่ำ เนื่องจากยังคงมีมาตรการควบคุมสินค้าปศุสัตว์อย่างเข้มงวดตามแนวชายแดน และพบโรคระบาดจากโคและม้าในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีการชะลอการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ประเภทโคและม้า จึงมีการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์น้อยกว่าปกติ ส่งผลให้การเก็บตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามแผน	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กองสารวัตรและกักกัน
	ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	- ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ ด้านปศุสัตว์ มีผลการดำเนินงานต่ำ เนื่องจาก กิจกรรมรอง ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงไทย และกิจกรรมรอง การขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผลการดำเนินงานต่ำ เนื่องจาก เป็นช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน และเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการรับการสนับสนุนหลังเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และคาดว่าจะดำเนินการได้ตามแผนทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕	กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

โครงการ/ผลผลิต	กิจกรรม	ผลการชี้แจง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	<p>- จำนวนศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ มีผลการดำเนินงานต่ำ เนื่องจาก บางแห่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอื่นอุทธรณ์ บางแห่งจะดำเนินการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕</p> <p>- เกษตรกรได้รับบริการศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ มีผลการดำเนินงานต่ำ เนื่องจาก เกษตรกรส่วนมากมีความต้องการใช้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทเครื่องอัดฟาง ซึ่งเกษตรกรจะทำการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงปลายเดือนมีนาคม - เมษายน และในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน/เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะเริ่มดำเนินการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโพดตามฤดูกาล จึงเริ่มดำเนินการยืมเครื่องจักรกลการเกษตรในการเตรียมดินและเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ขอใช้บริการเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ด้านอาหารสัตว์เพิ่มเติมแล้ว</p>	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการ

๑. แจ้งสำนัก/กอง เร่งรัดการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาในส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนโดยเร็ว

๒. แจ้ง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ต่อไป

มานุภทัย
๘ เม.ย. ๖๕

กฤษณา (คุณ)
๘ เม.ย. ๖๕

(นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทศ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

8 12667

- ดำเนินการตามเสนอ

(นายสรวิศ ชานิติ)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕